

# ชะลอแผนลดยัตว์ราคาน้ำตาล

● อุตฯไม่รีบปรับโครงสร้างอ้อย

● หวานเสียเปรียบบิเนส-อินโดฯ

ปรับโครงสร้างอ้อยเลื่อนยาว ยังไม่ลดยัตว์น้ำตาล กระทรวงอุตสาหกรรมยกเหตุฟิลิปปินส์-อินโดฯไม่ยอมปลดจากบัญชีอ่อนไหว โรงงาน-ชาวไร่น้ำตาลกรอบนอก 22 ส.ค. หาข้อยุติ เก็บ-ไม่เก็บหน้า รง. 5 บาทต่อโลเข้ากองทุนฯ

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนั้นโยบายการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายยังมีหลายประเด็นที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการลดยัตว์ราคาน้ำตาลทรายเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ล่าสุดฝ่ายราชการเห็นว่ายังไม่จำเป็นจะต้องเร่งรีบหากประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียยังไม่ปลดสินค้าน้ำตาลทรายออกจากรายการสินค้าบัญชีอ่อนไหว เพราะหากไทยลดยัตว์จะทำให้เสียเปรียบ 2 ประเทศดังกล่าว ขณะที่ประเทศอื่นๆ ไม่ได้มีสินค้าน้ำตาลทรายมาแข่งกับไทยอยู่แล้ว

แหล่งข่าวกล่าวว่า ตามหลักการ เห็นด้วยที่จะตั้งสินค้าน้ำตาลทรายออกจากบัญชีควบคุม



ธีระชัย แสนแก้ว

ราคาของกระทรวงพาณิชย์เพื่อเปิดให้มีการแข่งขันให้ดีขึ้น แต่ปัญหาคือ ขณะนี้โรงงานและชาวไร่ อ้อยยังคงเถียงกันอยู่หลายประเด็น โดยเฉพาะเงินที่เก็บจากการขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน 5 บาทต่อกิโลกรัม (กก.)

เข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาล ที่ชาวไร่ต้องการให้คงไว้ แต่โรงงานไม่ต้องการ และโรงงานน้ำตาล ยังไม่ต้องการให้กำหนดโควตา ก. หรือน้ำตาล

บริโภคในประเทศ

แหล่งข่าวกล่าวว่า ฝ่ายราชการจึงเสนอว่าการทดลองปรับโครงสร้าง ระยะแรกควรเริ่มจากปรับการขึ้นงวดน้ำตาลทรายโควตา ก.ใหม่ จากขึ้นทุกสัปดาห์เป็นเดือนละครั้ง หากเห็นว่าไม่มีปัญหาอาจเป็น 3 เดือนครั้งหรือเฉลี่ยปีละ 4 งวดเพื่อเปิดให้มีการแข่งขันของโรงงานในการขายทำราคา และหากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ปลดสินค้าน้ำตาลออกจากบัญชีอ่อนไหวก็ให้เดินนโยบายราคาแบบกึ่งลดยัตว์คือ ยังคงการเก็บ 5 บาทต่อ กก.แล้วกำหนดเพดานขั้นต่ำสุดและสูงสุดไว้ ซึ่งหลักการคง 5 บาทต่อ กก.ไม่ได้ผิดหลักเออีซี เนื่องจากถือเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมหรือเซอร์ชาร์จเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า ชาวไร่อ้อยและโรงงานจะหารือกรอบนอก วันที่ 22 สิงหาคมนี้เพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายก่อนจะจัดเวทีสัมมนาใหญ่ร่วม 3 ฝ่ายคือรัฐ ชาวไร่ และโรงงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ามีหลายประเด็นที่เห็นไม่ตรงกัน โดยชาวไร่ยืนยันจะยังคงเงิน 5 บาทต่อ กก.เอาไว้ และราคาควรจะเป็นกึ่งลดยัตว์มีเพดานไว้ดูแล

แหล่งข่าวจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลกล่าวว่า โรงงานส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะคง 5

บาทต่อ กก.ไว้ เนื่องจากจะเป็นการไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงให้เห็น หากจะยังคงช่วยเหลือชาวไร่อ้อยไม่ให้ได้รับผลกระทบน่าจะลดลงมาเป็น 1-2 บาทต่อ กก. หลังจากนั้นก็อิงราคาตลาดโลก